



กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับรอมว.เกษตรฯ

สนับสนุนสารเร่งพด.6 บำบัดน้ำเน่าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และแนวทางฟื้นฟูดินหลังน้ำลด

จากสถานการณ์ฝนตกหนักกระจายทั่วทุกภาค ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบอุทกภัยเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกร จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือและเยียวยาให้ทันทั่วถึง รวมทั้งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยเร็วที่สุด

กรมพัฒนาที่ดิน ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของ รมว.เกษตรฯ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน โดยได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สารเร่งซูเปอร์ พด.๖ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายขยะสด ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน และยังสามารถกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญได้อีกด้วย ซึ่งได้ให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่งซูเปอร์ พด.๖ พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในการบำบัดน้ำเน่าเสีย ในกรณีเร่งด่วน ให้นำสารเร่งซูเปอร์ พด. ๖ ขยายเชื้อในกากน้ำตาล น้ำสะอาด ใช้เวลาขยายเชื้อ ๔ วัน จุลินทรีย์ย่อยโปรตีนและไขมันจะช่วยย่อยสารอินทรีย์ลดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่าเสียได้ ควรใช้ในสภาพน้ำนิ่งเน่าเสียเริ่มส่งกลิ่นเหม็น

สำหรับในระยะหลังน้ำลดหรือสถานการณ์คลี่คลาย ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือและกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร โดยส่งเสริมความรู้ ให้คำแนะนำการใช้สารเร่งซูเปอร์พด.ต่างๆ เมล็ดปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ช่วยบำรุงฟื้นฟูสภาพดินตามชนิดพืชที่ปลูก อาทิ กรณีนาข้าวได้รับความเสียหายทั้งแปลง ให้ใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.๒ ๒ ไร่ เพื่อให้ต่อช่วงย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพื้นที่ในการทำนาฤดูกาลต่อไปได้ และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน สำหรับพื้นที่ไม้ผล แนะนำให้ใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.๓ ป้องกันและควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพืช ฉีดพ่นสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากซูเปอร์ พด.๗ ป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช แนะนำใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน เนื่องจากหลังน้ำลดดินแน่นทึบ

สามารถขอรับบริการสารเร่งซูเปอร์ พด. ๖ ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โทร ๐๒ - ๕๗๙-๐๖๗๙ หรือ โทร ๑๗๖๐